

หวังโบรกฯรายเล็กปรับตัว ฟื้นเพิ่มเงินกองทุนสู่สากล

โบรกเกอร์ เตรียมพร้อมหลังคปภ. จัดนโยบายเพิ่มเงินกองทุน จาก 1 ล้านสูงสุดเป็น 5 ล้าน ด้าน “วรารวรรณ” รองเลขาฯ ย้ำกำกับธุรกิจสู่มาตรฐานสากลตามแผนประกันภัยฉบับใหม่ คาดให้รายเล็กปรับตัวภายใน 3-5 ปี

นายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีแนวคิดที่จะให้บริษัทนายหน้าหรือโบรกเกอร์ เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1 ล้านบาทเป็น 3 หรือ 5 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3-5 ปีหลังจากนี้ ซึ่งทางสมาคมได้หารือร่วมกับสมาชิกที่มีกว่า 80 บริษัทให้ทราบถึงกฎระเบียบใหม่ดังกล่าว เบื้องต้นเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้ถือว่าเป็นไปตามนโยบายในการเข้ามาดูแลความมั่นคงของธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบ

“ตอนนี้ 80 บริษัทที่เป็นสมาชิกไม่มีปัญหาเนื่องจากสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ แต่ที่น่ากังวล คือ บริษัทที่ไม่ได้เป็นสมาชิกที่ดำเนินธุรกิจในระบบใกล้เคียง 700-1,000 บริษัท นอกจากนี้ในอนาคต คปภ. ยังมีแนวคิดที่จะปฏิรูปโครงสร้างนายหน้า เนื่องจากปัจจุบันทั้งระบบมีนายหน้าราว 1 แสนคน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีสังกัด และกลุ่มไร้สังกัด หรือไม่มีใบอนุญาต (license) ถือเป็นบุคคลธรรมดา ก็ต้องผลักดันออกเป็นกฎหมายรวมถึงแนวทางปฏิบัติ (code of practice) ให้นายหน้าทุกคนต้องมีสังกัด เพื่อลดปัญหาการทุจริตในการนำส่งเบี้ยหรือการขายผลิตภัณฑ์ไม่พึงประสงค์ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยได้”

สอดคล้องกับนางสาววรารวรรณ เวชสิทธิ์ รองเลขาธิการฝ่ายกำกับและดูแล สำนักงาน คปภ. กล่าวว่า แผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทโบรกเกอร์ จะอยู่ภายใต้แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัยฉบับใหม่ ครอบคลุมระยะ 5 ปี (2558-2562) ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยทุกกลุ่ม สำหรับแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทนายหน้าหรือโบรกเกอร์ ตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวนั้นจะทำควบคู่ไปกับแนวทางการเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำในธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยทั้งระบบ เนื่องจากปัจจุบันช่องทางโบรกเกอร์มียอดขายจากธุรกิจประกันวินาศภัยสูงมากกว่า 50% ขณะที่เมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนตามกฎหมายยังอยู่แค่ 1 ล้านบาท หลังจากได้ปรับเพิ่มจากไม่กี่แสนบาทเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา

“ขณะนี้ คปภ.ให้ความสำคัญกับการดำรงเงินกองทุนรวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้สูงเป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อไฟท์ที่บริษัทโบรกเกอร์ที่ส่งเบี้ยหลักร้อยล้านบาทไล่ไปถึงหลายพันล้านบาท แต่หากมีทุนจดทะเบียนที่ 1 ล้านบาท มองแล้วก็ไม่สมเหตุผล ซึ่งระหว่างนี้อยู่ในขั้นเตรียมความพร้อม แต่สิ่งที่น่ากังวล คือ กรณีโบรกเกอร์ขนาดเล็กที่อาจประสบภาวะการเงิน คาดต้องใช้เวลา 2-3 ปีเพื่อเตรียมตัวเพิ่มเงินกองทุนในส่วนนี้”